

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SAWAD – นี่แหละ หลังพิงผา(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจิวหัว... ถ้าจะเอาแบบเต็มๆ ไม่ต้องมีเครื่องหมายสงสัย ให้ต้องหาไปหา

คำตอบ ก็ต้องบอกว่า “หลังพิงผา(หรั่ง)” นั่นแหละครับ แปลว่า ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ ถ้าจะอ่อนตัวลงมา หรือ มีการถอยหลังนั้น ก็จะมีการ หลังพิงผา เรียกว่า ลงไม่มาก ก็จะเจอหลักหรือกำแพง หรือฝายันไว้ได้ ซึ่งตอนที่เขียนอยู่นี้ เหนือเมฆก็ยังไม่เห็นนะครับว่า ยอกซื้อขายแยกรายกลุ่ม จะออกมาอย่างไร แล้วฝรั้ง หรือนักลงทุนต่างชาตินั้น จะเล่นทางซื้อขายน้อยแค่ไหน แต่ถ้าวอกมาซื้อสุทธิ ก็นั่นแหละ เริ่มมีนัยสำคัญ เพราะเริ่มเล่นทางซื้อต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว... หรือ ในแต่ละวัน ระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ก็ลองๆ สังเกต หุ้นใน Most Active จะเอา 20 อันดับแรก หรือ 30 อันดับแรก ก็ได้ ถ้าเป็นหุ้นหลักๆ หุ้นใหญ่ๆ แล้วเขียวๆ หรือราคาบวกๆ อยู่ไหน ก็นั่นแหละ เข้าใจไว้ส่วนหนึ่งได้เลยว่า ฝรั้งเริ่มจะมา... แม้ว่าตลาดจะผันผวนยังไปขึ้นไปแรงๆ แล้วเจอแรงขายจนอ่อนตัวแบบให้ตกใจยิ่งๆ แต่ถ้าหลังพิงผา(หรั่ง) แล้วนั้น ก็อาจจะพลิกลงจริง คงจะยากหน่อย... แต่มันจะแผ่อาการผันผวนให้หลายๆ ท่านถึงกับเสียว เหมือนกับเล่นรถไฟเหาะตีลังกา ยิ่งยิ่งงั้นแลยกก็ว่าได้... แต่ก็ยังแปลกดีนะ ยังคงมีคำถามเดิมๆ ที่เคยเจอบ่อยๆ จากหลายคน ที่จะถามว่ามีข่าวอะไรไหม หรือ เกิดอะไรขึ้น ทำไมตลาดลงแรงจัง นั่นแค่ลงในวันของนะ ยังถามเลย นี่ถามลงหลายวันไม่รู้จะถามอะไรยังไงนั้น... ก็อย่างที่เคยมีมุมมองไปว่า อย่ามองว่า หุ้นของท่าน หรือ ตลาดในคดีของท่าน จะต้องเล่นทางขึ้นอย่างเดียวสิ ขึ้นมาแรง ขึ้นมาสูง ถึงแนวต้าน แล้วเจอบรรยากาศสดๆ มันก็ต้องมีบ้าง

ดูตามเกม... เหมือนที่เคยกล่าวออกสื่อๆ ไปก่อนหน้านั้น หลายๆ ครั้งแล้วว่า ถ้าอยากซื้อ

ในช่วงเวลาตลาดลงๆ จนไม่ย่อกรอ ซึ่งก็แถวๆ 1200+/- ในตอนนั้น ต้องมองกลุ่มธนาคารและการเงิน

แนวรับ : ... 57.5-56.0 หรือ ยืน 58.0 ก็ไม่แพงในการเก็ง

เป้าหมาย : ... 65.0-66.0 เป็นเป้าหมายของการเล่นรอบเก็ง

Price Chart...(SAWAD)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAWAD... จากที่กล่าวไว้ ไม่มีเหตุผลในทางพื้นฐานว่า ทำไมต้องซื้อกลุ่มธนาคาร และการเงินที่ให้ซื้อ เป็นเรื่องทางกลยุทธ์และเทคนิคล้วนๆ ตอนนั้นราคาในกลุ่มนี้ จะลงมาลึกมากๆ แล้ว หากมีแรงซื้อไม่ว่าจะด้วยอะไร หุ้นกลุ่มใหญ่ๆ จะถูกมองซื้อก่อนใคร และตอนนั้น ราคาที่ลึกกว่าใคร ก็ต้องกลุ่มดังกล่าวนี้.. แล้วตอนนี้ ขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาแรงในหลายๆ ตัวในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะธนาคารใหญ่ๆ หรือแม้กลุ่มอื่นๆ ก็ตามที่ขึ้นมาแล้วเราจรรอลงมาที่ระดับ MA25days ตามสูตรเทคนิค ถ้าดูใน Pattern ในบางตัว ก็อาจจะยังไม่ลงมาในตอนนี้เรียกว่า พักๆ แล้วทำ Pattern เพื่อไปต่อให้เห็น เราจำเป็นจะต้องเล่นตามหน้าไปก่อนสักรอบ แล้วรออีกที